



เอกสาร ความปลอดภัย

แผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการ อร.

ฉบับที่ ๒๑/๔๘

อุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน

อุบัติเหตุเป็นภัยที่เกิดโดยไม่คาดคิด นำความสูญเสียทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินเงินทองทั้งของส่วนบุคคลและส่วนรวมคิดเป็นมูลค่าสูงมาก เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในบ้านนอกบ้าน สถานที่ทำงาน บนท้องถนน แม่น้ำลำคลอง หรือแม้กระทั่งในอากาศ จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน ทุกคนมีโอกาสประสบอุบัติเหตุ โดยมีสาเหตุแตกต่างกันออกไป เมื่อทราบสาเหตุแล้วก็สามารถป้องกันแม้จะไม่ได้ทั้งหมดเลยทีเดียว แต่ก็ช่วยให้ลดน้อยลงได้ สำหรับเอกสารความปลอดภัยฉบับนี้ ทางแผนกนิรภัยการช่าง กองจัดการ กรมอุตสาหกรรมเรือ จะขอเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดยมีสาระน่ารู้ดังนี้ครับ

ความหมายของอุบัติเหตุ อุบัติเหตุคือภัยหรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งจะนำความสูญเสียมาให้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงประกอบด้วย การบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนต่าง ๆ ส่วนทางอ้อมก็จะได้แก่สูญเสียเวลางาน และส่วนเกี่ยวข้องทำให้ผลงานลดน้อยหรือหยุดชะงักไป อุบัติเหตุนอกจากจะเกิดกับผู้ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วยังเกิดได้กับบุคคลทั่ว ๆ ไปได้ด้วยเช่น จากอัคคีภัย สารมีพิษ จากการไต่เขา จากสัตว์เลื้อยและสัตว์มีพิษ

อุบัติเหตุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๘ หมายถึง ภัยที่เกิดเนื่องจากการจราจรทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ภัยจากการทำงาน หรือในบ้านและที่สาธารณะ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุสำคัญ ๒ ประการ คือ

๑. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) โดยผู้กระทำไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เช่น หยอกล้อกันขณะทำงาน ละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือประมาทโดยคิดว่าไม่น่าจะเกิดอันตราย อาจมีสาเหตุจากทัศนคติไม่ถูกต้อง ไม่ชำนาญ สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ

๒. สภาพที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุและเหตุการณ์ หรือภัยธรรมชาติ ทั้งที่แก้ไขได้เช่น ทำเครื่องป้องกันบริเวณทำงาน และที่แก้ไขไม่ได้ แต่หลีกเลี่ยงได้ เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ประเภทของอุบัติเหตุ มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย จากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ การแก้ไขในข้อนี้ต้องอาศัย การคาดคะเนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และการวางแผนล่วงหน้า หากมีการเร่งพัฒนาเมืองและชนบท ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขปโภคต่าง ๆ

ผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะมีผลที่ตามมาคือ

- ความสูญเสียโดยตรง เช่น บาดเจ็บ พิการ ตาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกัน สิ่งของชำรุด ค่าซ่อมแซม ค่าจัดหาทดแทน
- ค่าสูญเสียทางอ้อม เช่น เสียเวลาทำงาน เสียเวลาสอบสวนหาสาเหตุ เสียเวลาผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ตามที่กล่าวข้างต้น หากมีการบริหารจัดการที่ดี ความสูญเสียทางตรง และทางอ้อม ก็จะลดน้อยลง หากจะว่าไปแล้ว การป้องกันอุบัติเหตุ นั้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก มักจะไม่เห็นประโยชน์เด่นชัดในระยะเริ่มต้น แต่หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติว่ามีมากมาย มหาศาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือและช่วยกันอย่างจริงจัง เพื่อที่จะให้ปัญหาต่าง ๆ ลดน้อยและหมดไปในที่สุด.....ฉบับนี้ สวัสดิ์ครับ



**ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกนิรภัยการช่าง
กองจัดการ กรมอุทการเรือ**

สิงหาคม เดือนแห่ง เวลาและคุณธรรมบางอย่าง

“ สิ่งที่ไม่หวนทวนคืนได้มี ๔ ประการ

คำเจรจาออกจากปากหนึ่ง

ลูกธนูแค้นออกจากแฉ่งหนึ่ง

กาลเวลาล่วงเลยหนึ่ง

โอกาสเหมาะสมที่ละเลยเสียแล้วหนึ่ง”

โอ มาร์ คายัม